

Tôi hy vọng ông có một chuyến đi thú vị đến BC và WPE. Ở đây tôi xin báo tin cho ông về kết quả khóa huấn luyện của ông. Tôi cũng vui lòng viết về sản phẩm dẫn tinh quản của ông, bất cứ điều gì ông cũng có thể tải lên trang web của công ty. Ông có thể sử dụng những thông tin cung cấp ở đây.

Tên tôi là Pavel Kerber và là trại trưởng của NPPII Widway. Hiện tại chúng tôi có 5400 con nai. Chúng tôi đang thực hiện kiểu gieo tinh vào trong tử cung IUI cho nai cai sữa được trên một năm nay. Chúng tôi sử dụng dẫn tinh quản IMV Deep Golden và tôi phải nói rằng chúng tôi rất vui mừng với kết quả sản xuất. Đội ngũ phối giống của chúng tôi rất lành nghề trong việc sử dụng những dẫn tinh quản này và tỷ lệ thụ thai của trại chúng tôi năm nay tính trên nai cai sữa là từ 92.86% đến 97.14%, trung bình 94.32%. Mặt khác tôi phải thừa nhận rằng phải tốn rất nhiều thời gian để huấn luyện kỹ thuật viên gieo tinh đạt đến trình độ này. Hậu bị được phối bằng gieo tinh nhân tạo truyền thống cho tỷ lệ thụ thai đạt từ 91.8% đến 100%, trung bình 95.02%.

Chúng tôi đã sử dụng dẫn tinh quản Absolute cho nai và hậu bị ở tuần 16 của năm 2006. Chúng tôi đã có một cuộc huấn luyện tại trại với Ông. Jake Nelson và sau ngày huấn luyện đầu tiên chúng tôi đã có thể thao tác quen với dẫn tinh quản này và sau hai ngày chúng tôi đã thực sự tự tin. Chỉ trong vòng năm ngày đã có 9 người học sử dụng dẫn tinh quản này. Kết quả đạt được thật đáng ngạc nhiên: chúng tôi gieo 187 nai (D0 đến D6) và tại RTU chúng tôi khám có 180 con mang thai. Tỷ lệ thụ thai 96.26%. Cao thứ hai trong năm. Chúng tôi gieo 52 hậu bị và 51 mang thai, đạt 98.08% và cao thứ hai trong năm.

Chúng tôi đã đạt được kết quả rất tốt sử dụng loại dẫn tinh quản mới này chỉ với một cuộc huấn luyện ngắn. Tôi thật sự rất ấn tượng với không chỉ dẫn tinh quản của công ty ông mà còn với trình độ huấn luyện chất lượng cao của Ông. Jake Nelson. Tôi hy vọng sản phẩm của ông sẽ tìm thấy thị trường lớn trong tương lai. Tôi đã sử dụng nhiều loại dẫn tinh quản IUI nhưng Absolute thật sự là dẫn tinh quản tốt nhất.

Thành thật cảm ơn,

Pavel Kerber